

ประจำวันที่ 16-22 มีนาคม 2559

ข้าวไทยยังขายดีสวนเศรษฐกิจโลก "พาดิซซ์" เรโรดโซว์บีมส่งออก ยอด 2 เดือนครึ่งขยายตัว 28%

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า การส่งออกข้าวไทยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-17 มี.ค.2559 มีปริมาณ 2.38 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 28% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ปริมาณ 1.85 ล้านตัน โดยมีมูลค่า 37,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่า 29,900 ล้านบาท โดยแยกเป็นเดือน ม.ค. ส่งออกได้ 1.02 ล้านตัน เดือน ก.พ. 905,000 ตัน และครึ่งเดือน มี.ค.ส่งออกได้ 425,000 ตัน ซึ่งประเมินว่าทั้งปี 2559 ไทยจะส่งออกข้าวได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ 9.5 ล้านตัน

“แม้เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัว แต่กำลังซื้อข้าวไม่ได้ลดลง เพราะคนยังต้องกินข้าว ยังมีการซื้อข้าวไทยเป็นปกติ และราคาข้าวของไทยในขณะนี้ก็ได้สูงจนเกินไป ถือเป็นโอกาสทองของผู้ซื้อด้วยซ้ำที่จะซื้อข้าวได้ในราคานี้ เพราะประเมินว่าแนวโน้มต่อไปราคาข้าวจะปรับตัวสูงขึ้น จากการที่ผลผลิตลดลงจากภัยแล้ง”

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรมฯ ได้ทำแผนการตลาดข้าว โดยจะเดินทางไปโปรโมตข้าวไทยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ โดยเริ่มจากวันที่ 5-7 เม.ย.2559 คณะผู้แทนการค้าภาครัฐและเอกชน นำโดยนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาดิซซ์ จะเดินทางไปหารือกับ รมว.กระทรวงการค้า และพัฒนาเศรษฐกิจของฮ่องกง และพบกับสมาคมผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงเพื่อขยายตลาดสินค้าข้าว ทั้งข้าวหอมมะลิและข้าวสี เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นต้น

ขณะที่ตลาดแอฟริกาจะจัดคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนไทยพบปะผู้นำเข้าข้าวภาครัฐและเอกชนในแอฟริกาใต้ และแอฟริกาตะวันตก เช่น แอฟริกาใต้ ไนจีเรีย เบนิน เป็นต้น ช่วงเดือน พ.ค. และในเดือน มิ.ย.-ก.ค. มีแผนจะจัดคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและเอกชนไปส่งเสริมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวไทยที่สิงคโปร์และสหรัฐฯ ส่วนอิหร่านกำลังทำเรื่องประสานงานติดต่อกองการตรวจสาธารณสุขของอิหร่านเดินทางมาตรวจคุณภาพข้าวในไทย เพื่อให้เกิดการนำเข้าข้าวในอนาคต สำหรับตลาดจีนล่าสุดไทยได้ตกลงกับจีนในการส่งมอบข้าวล็อตสุดท้ายปริมาณ 130,000 ตัน ซึ่งเป็นสัญญาซื้อขายข้าว 1 ล้านตันของรัฐบาลชุดที่แล้ว โดยราคาที่ตกลงกันนั้น ยืนยันว่าเป็นราคาที่ดีสูงพอสมควร เพราะถ้าราคาต่ำเกินไปก็ไม่ขาย ทำให้การเจรจาที่ยืดเยื้อมาเกือบ 2 เดือนยุติลง โดยหลังจากนี้จะมีการเจรจายละเอียดในการส่งมอบข้าวในส่วนของสัญญาใหม่ที่ทำไว้กับรัฐบาลชุดปัจจุบัน 1 ล้านตันแรกต่อไป.

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

เตรียมเจรจาขายข้าวจีทูจีกับจีนอีก 1 ล้านตัน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า จะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรไทย-จีน ครั้งที่ 4 ที่กรุงปักกิ่ง ช่วงต้นเดือนเมษายน 2559 เพื่อเจรจาซื้อขายข้าว 1 ล้านตันที่สอง ภายใต้เอ็มโอยูว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรไทย-จีน หลังจากข้าว 1 ล้านตันแรก ภายใต้เอ็มโอยูดังกล่าว ล็อตสุดท้ายปริมาณ 130,000 ตัน จะสิ้นสุดการส่งมอบเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งที่ผ่านมาไทย

เจรจาซื้อ-ขายข้าวสีทุจี กับ 3 ประเทศเท่านั้น ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ โดยทำสัญญากับรัฐวิสาหกิจที่เป็นตัวแทนรัฐบาลของประเทศนั้นโดยตรง กระบวนการทุกอย่างจึงเป็นไปอย่างโปร่งใสชัดเจน

อย่างไรก็ตาม ปี 2559 กระทรวงพาณิชย์มีแผนจะเจรจาซื้อ-ขายข้าว รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตลาดข้าวอีกหลายประเทศ เช่น ฮองกง อิรัก อิหร่าน ฟิลิปปินส์ แอฟริกา สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา เพื่อผลักดันการส่งออกให้เป็นไปตามเป้าหมาย 9.5 ล้านตัน ช่วงนี้แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจโลกจะไม่ดีก็ตาม แต่ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 17 มีนาคม 2559 ส่งออกข้าวกลับเพิ่มขึ้น โดยมีปริมาณส่งออกมากถึง 2.3 ล้านตัน มูลค่ากว่า 37,329 ล้านบาท ถือว่าค่อนข้างดีและผ่านพ้นจุดต่ำสุดของราคาข้าวไปแล้ว เพราะเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งแล้ว ราคาข้าวในตลาดโลกน่าจะเคลื่อนไหวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 400 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน

ส่วนปริมาณข้าวสตอกรัฐบาลขณะนี้เหลืออยู่ 12 ล้านตัน มีข้าวหลายชนิดและหลายเกรดคละกัน ซึ่งคณะกรรมการระบายข้าวพิจารณาหาวิธีการระบายที่เหมาะสม โดยยังคงเน้นที่การเปิดประมูล ขณะเดียวกันจะมีส่วนที่จะบริจาคด้วย โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ แจ้งความจำนงเข้ามาภายในเดือนเมษายนนี้ เช่น โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์ และกระทรวงยุติธรรม เป็นต้น โดยหน่วยงานที่ได้รับบริจาคจะต้องเป็นผู้ขนย้ายและปรับปรุงคุณภาพเองเท่านั้น

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

พาณิชย์ เตรียมเคาะวิธีระบายข้าวในสต็อกรูปแบบใหม่ หลังเหลือแบบคละเกรด 12 ล้านตัน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในวันที่ 23 มี.ค.นี้ เตรียมเสนอแนวทางการระบายข้าวรูปแบบใหม่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการระบายข้าว ที่มี น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน เนื่องจากข้าวที่จะเปิดประมูลในวันที่ 30 และ 31 มี.ค.นี้ เป็นข้าวเกรดเดียวกันที่เก็บไว้ในคลังเดียวกันล็อตสุดท้าย ซึ่งหากขายหมดแล้วจะทำให้สต็อกข้าวสารรัฐบาลเหลือ 12 ล้านตัน แต่จะเป็นข้าวเกรดคละทั้งเกรดพี, เอ และบี (ข้าวผ่านคุณภาพมาตรฐาน) และเกรดซี (ข้าวสีส้ม) ปะปนอยู่ในคลังเดียวกัน ซึ่งการระบายจะทำได้ยากจึงจำเป็นต้องหาวิธีการใหม่ เพื่อให้สตอคล้องกับคุณภาพข้าว

"เราคิดรูปแบบการระบายไว้แล้ว โดยได้หารือกับโรงสีและผู้ส่งออกแล้ว เช่น ให้เสนอราคาทุกเกรดในคลังนั้น ซึ่งอาจปฏิบัติยาก จึงต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นและนำมาปรับแก้ไข เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ ขณะนี้มีหลายวิธีขึ้นอยู่กับพิจารณาว่าจะเลือกวิธีใด และหากวิธีที่เลือกเกินกว่ากรอบที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) อนุมัติไว้ก็สามารถปรับดำเนินการได้ ไม่จำเป็นต้องเสนอ นบข.อีก" นางดวงพร กล่าว

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กรมฯ มีแผนผลักดันการส่งออกข้าวไปยังตลาดสีทุจีเพิ่มขึ้น ซึ่งในเดือน มี.ค.นี้ เตรียมเดินทางไปกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เพื่อเจรจากับบริษัท คอฟโก รัฐวิสาหกิจจีน ถึงรายละเอียดการส่งมอบข้าว 1 ล้านตันแรกที่ทำสัญญาในรัฐบาลชุดนี้ จากทั้งหมด 2 ล้าน และในวันที่ 5-7 เม.ย.นี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะนำคณะรัฐบาลและผู้ส่งออกข้าวไทยเดินทางเยือนฮองกงเพื่อเจรจาขายข้าว ส่วนตลาดอิหร่านอยู่ระหว่างประสานให้เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเดินทางมาตรวจสอบคุณภาพข้าวในไทย

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พณ.เร่งจำหน่ายข้าวยังฉางแต่โกโก้ ส่งออกขอเวลาเพิ่มจ่ายเงินโรงสี

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงสถานการณ์ตลาดข้าวในขณะนี้ว่า ชบเซามาก เนื่องจากคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อสำคัญๆ เช่น แอฟริกาลดลง จากปัจจัยเศรษฐกิจโลกตกต่ำ ซึ่งยอมรับว่าเป็น

สถานการณ์ที่รุนแรงกว่าที่คาดไว้ ขณะนี้กรรมการค้าต่างประเทศกำลังประเมินสถานการณ์ก่อนพิจารณาปรับแผนการทำตลาดใหม่ เบื้องต้นจะเน้นแผนที่สามารถทำได้และได้ผลในช่วงนี้ให้ดำเนินการไปก่อน ส่วนแผนตลาดอื่นๆ จะประเมินสถานการณ์อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ สิ่งที่สามารถดำเนินการได้ขณะนี้คือการปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ให้เหมาะสมที่สุด

โดยเมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา นางสาวชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์(พณ.) ได้มีการประชุมหารือร่วมกับผู้ส่งออกข้าว โรงสีข้าวและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดโครงการรับจำนำข้าวเปลือกหอมมะลิในยุ่งฉาง สำหรับข้าวฤดูการผลิต ปี 2559/60 ซึ่งจะออกสู่ตลาดช่วงปลายปีนี้ เพื่อดึงผลผลิตส่วนเกินออกจากตลาด และป้องกันราคาตกต่ำ หลังจากที่โครงการที่ดำเนินการไปก่อนหน้านี้ไม่ประสบความสำเร็จ

ทั้งนี้เนื่องจากหลักการกำหนดให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)เป็นผู้รับผิดชอบหากโครงการประสบปัญหาขาดทุน ทำให้ ธ.ก.ส. ไม่สามารถดำเนินโครงการได้เต็มกำลังเพราะการดำเนินโครงการในลักษณะซื้อสินค้าในราคาสูงกว่าท้องตลาดเพื่อตั้งขับปลายออกและหวังให้ราคาตลาดโดยรวมปรับตัวสูงขึ้นนั้นมีโอกาสขาดทุนสูงมากส่งผลให้ ธ.ก.ส.ไม่เดินหน้าโครงการเต็มรูปแบบเท่าที่ควรจึงมีชาวนามาร่วมโครงการน้อย เบื้องต้นที่ประชุมมีความเห็นให้นำเสนอกระทรวงการคลังเข้ามารับผิดชอบกรณีที่ทำเนียบโครงการแล้วขาดทุนค่านำข้อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเร็วๆนี้

ด้านแหล่งข่าวจากสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า มีกลุ่มผู้ส่งออกที่กำลังประสบปัญหาสภาพคล่องชะลอการชำระค่าข้าวให้โรงสี จากเดิมให้เครดิตรอบการชำระอยู่ที่ 30 วัน เพิ่มเป็น 60 วัน และ 90 วันนั้นหากปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ อาจส่งผลต่อความคล่องตัวการรับซื้อข้าวจากชาวนาในที่สุด เพราะกำลังการรับซื้อข้าวจะลดลง ทั้งนี้แม้ว่าราคาข้าวจะตกต่ำแต่ก็ยังไม่มีการซื้อเพราะตลาดโลกซบเซา ซึ่งผู้ส่งออกส่วนใหญ่หันไปรอการส่งมอบข้าวให้รัฐผ่านระบบจีทูจีซึ่งมีส่วนต่างกำไรสูงกว่า และทิ้งตลาดข้าวทั่วไป เมื่อการซื้อขายแบบจีทูจีชะลอตัวตามไปด้วยก็ส่งผลต่อสภาพคล่องของตัวผู้ประกอบการส่งออกเองด้วย

ขณะที่นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า จากเข้าสู่ฤดูแล้ง เกษตรกรลดการทำนาปรัง ทำให้ผลผลิตข้าวเปลือกเวลานี้มีน้อย และขายได้ราคาเฉลี่ย 8-8.3 พันบาทต่อตัน(ความชื้นไม่เกิน 15%) ขณะนี้โรงสีกว่า 50% ได้หยุดการสีข้าวแล้ว เพราะไม่มีข้าวเปลือก คาดในสิ้นเดือนนี้ข้าวของชาวนาส่วนใหญ่จะเก็บเกี่ยวเกือบหมด โรงสีอาจต้องหยุดยาวไปจนกว่าจะมีฝนตก และชาวนามีน้ำทำนาในรอบใหม่

[ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ](#)

นบข.ไฟเขียวพาณิชย์เปิดประมูลระบายข้าวในสต็อกรัฐล็อตสองอีก 6.4 แสนตัน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 มี.ค.ที่ผ่านมา พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการ นบข. รับคำสั่งจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ นบข.เห็นชอบให้กรมการค้าต่างประเทศเปิดประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐปริมาณกว่า 6 แสนตัน เนื่องจากเห็นว่าสถานการณ์ตลาดข้าวปัจจุบันมีแนวโน้มความต้องการข้าวขาวและปลายข้าวเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมามีการนำเข้าข้าวสาลีเพื่อนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนปลายข้าวเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ข้าวหอมมีราคาต่ำลงและสต็อกข้าวหอมในมือโรงสีและผู้ส่งออกมีปริมาณมาก จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่จะนำข้าวในสต็อกของรัฐบางส่วนออกมาระบาย เพื่อเป็นการลดภาระ

ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวของภาครัฐ โดยมั่นใจว่าจะไม่กระทบต่อราคาข้าวที่เกษตรกรจะได้รับและราคาตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ

โดยการเปิดประมูลข้าวในสต็อกของรัฐ ครั้งที่ 2 ของปีนี้ ประกอบด้วย

1. การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 2/2559 ปริมาณ 4.18 แสนตัน เป็นชนิดข้าวที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและใกล้เคียงมาตรฐาน (ระดับคุณภาพเกรด P/A/B) ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% 10% 15% 25% ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวปทุมธานี ปลายข้าว (เหนียว) A1 ปลายข้าว A1 เลิศ ปลายข้าวหอมมะลิ ข้าวท่อนหอมมะลิ และข้าวท่อนหอมปทุม รวมจำนวน 66 คลัง ใน 26 จังหวัด

2. การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2559 ปริมาณ 2.23 แสนตัน เป็นข้าวผิดไปจากมาตรฐาน และข้าวผิดชนิด ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% ปลายข้าว (เหนียว) A1 และปลายข้าว A1 เลิศ รวมจำนวน 22 คลัง ใน 9 จังหวัด

ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศกำหนดให้ผู้สนใจเข้ามารับฟังการชี้แจงเงื่อนไขการประมูล (TOR) ดังกล่าวในวันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารกองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ โดยจะเปิดให้ผู้สนใจเข้าดูสภาพข้าวในคลัง ระหว่างวันที่ 18-24 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเงื่อนไขการประมูลของประกาศทั้ง 2 ฉบับได้ที่ www.dft.go.th โดยรายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไข

การประมูลของประกาศทั้ง 2 ฉบับ ยังคงหลักการเดิมเช่นเดียวกับการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐ ครั้งที่ 1/2559 สำหรับการประมูลข้าวในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไปและเข้าสู่อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขณะนี้ผู้ชนะการประมูลอยู่ระหว่างขั้นตอนการทำสัญญาระหว่าง องค์การคลังสินค้า (อคส.) / องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ตามที่ นบข. ให้ความเห็นชอบ

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ธ.ก.ส.เตรียมระบายข้าวล็อตแรก 5 หมื่นตัน

นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า หลังจาก ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีฤดูกาลผลิต 2558/2559 ในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวที่ผ่านมาเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางเกษตรกรประมาณ 540,000 ตัน เมื่อแนวโน้มราคาข้าวปรับสูงขึ้นในช่วงหลังเทศกาลวันสงกรานต์เดือนเมษายน 2559 จึงเตรียมระบายข้าวในยุ้งฉางของเกษตรกรล็อตแรก 50,000 ตัน จากแผนการระบายข้าวปี 2559 จำนวน 100,000 ตัน สำหรับแนวทางการระบายข้าว ธ.ก.ส. ต้องประเมินสภาพตลาดโดยประสานกับกระทรวงพาณิชย์กำหนดราคาเบื้องต้นต้องไม่ต่ำกว่าราคาการปล่อยสินเชื่อในโครงการ 13,500 บาทต่อตัน

นายสุพัฒน์ กล่าวว่า นับว่าเป็นราคาเดียวกับ ธ.ก.ส.จ่ายเงินสินเชื่อชะลอการขายข้าวให้แก่เกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร 12,900 – 13,500 บาทต่อตัน เพื่อไม่ให้โครงการมีปัญหาขาดทุน ด้วยการระบายข้าว ผ่าน 2 แนวทาง คือ ถ้าหากราคาข้าวในตลาดต่ำกว่าตันละ 13,500 บาท ต้องขายเป็นข้าวเปลือก รวมทั้งการระบายข้าวผ่านการแปรสภาพสีเป็นข้าวสาร เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว หวังใช้กลยุทธ์ทางการตลาด โดยไม่มีสารปลอมปน ไม่มีการมียา หากเป็นข้าวสีเก็บในยุ้งฉางภายใน 1 เดือน ทำตลาดผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) สหกรณ์การเกษตร ร้านค้าชุมชน

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ธ.ก.ส.ออกโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/2559 มีข้าวเข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด 540,000 ตัน โดย ธ.ก.ส.จะจ่ายเงินสินเชื่อชะลอการขายผลผลิตให้แก่เกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร ข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นละ 12,900 – 13,500 บาท ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ต้นละ 11,300 บาท ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดคละ ต้นละ 10,300 บาท ซึ่งกรณีที่เกษตรกรเก็บข้าวเปลือกไว้รอราคาในยุ้งฉางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปเพื่อรอราคาและข้าวอยู่ในสภาพดีเกษตรกรจะได้ค่าเก็บรักษาข้าวเพิ่มอีกต้นละ 1,000 บาท

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

5 บริษัทยื่นรับมอบข้าวเสื่อม-ออส.ชูปรับ 25% ฟ้องแพ่งอาญา

พล.ต.ต.ไกรบุญ ทรวทรวง ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า (บอร์ด ออส.) กล่าวว่า ทาง ออส.ได้เชิญผู้ประกอบการ 5 รายที่ชนะการประมูลข้าวเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมครั้งที่ 1/2559 ปริมาณรวม 1.40 แสนตัน มูลค่า 933 ล้านบาท มารับฟังเงื่อนไขการขนย้ายข้าว เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนลงนามในสัญญาซื้อข้าวกับ ออส.

โดยถ้าผู้ชนะการประมูลไม่ทำตามสัญญา เช่น ขนข้าวออกจากคลังไม่ทันตามกำหนดในสัญญาจะถูกปรับ 0.2% ของมูลค่าข้าว และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็นค่าฝากเก็บข้าวในคลังด้วย รวมทั้งถ้านำข้าวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เช่น ไม่ได้นำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมจริง จะถูกปรับอีก 25% ของมูลค่าข้าวที่ประมูลได้ และยังคงถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา ทั้งนี้ ในเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้การขนข้าวเป็นไปตามสัญญานั้น ทาง ออส.ได้มีการหารือเรื่องดังกล่าวนี้กับอัยการสูงสุด เรื่องการคำนวณค่าปรับแล้ว

รายงานข่าวระบุว่า ผู้ชนะการประมูลข้าวเพื่ออุตสาหกรรมทั้ง 5 ราย ในจำนวนนี้มี 4 รายเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ ได้แก่ บริษัท วี.ซี.เอฟ.กรุ๊ป จำกัด บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด บริษัท ยูนิโกล อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ท็อป ฟีด มิลล์ จำกัด ส่วนบริษัท เจริญ กิมเฮงฮวด จำกัด เป็นผู้ผลิตเส้นไหมซึ่งเมื่อคำนวณราคาประมูลแล้วรัฐบาลจะขายได้เฉลี่ยต้นละ 6,500 บาท ขาดทุนต้นละ 17,500 บาทจากราคาจำนำ หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,441 ล้านบาท

นายสมบัติ พึ่งมงคลชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญ กิมเฮงฮวด จำกัด เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า บริษัทประมูลปลายข้าว เพื่อนำไปใช้ผลิตเส้นไหม เพราะขณะนี้ราคาปลายข้าวคุณภาพดีในตลาดมีระดับราคาสูงเฉลี่ยต้นละ 12,000 บาท เนื่องจากภัยแล้งกระทบต่อผลผลิตข้าวลดลง ทำให้การสีข้าวลดลง แต่จากการรับฟังหลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับมอบข้าวในส่วนของบริษัทยังไม่ได้กำหนดวันลงนามในสัญญา

โดยเสนอขอให้ ออส.อำนวยความสะดวกและผ่อนปรนเรื่องการขนย้ายเพื่อไปปรับปรุง ซึ่งตามหลักเกณฑ์กำหนดให้ขนย้ายข้าวจากคลัง ออส.ไปยังโรงงาน แต่ในทางปฏิบัติข้าวเก็บรักษาในคลังมาเป็นระยะเวลาหลายปี ต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพก่อนจึงสามารถนำไปผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวให้มีความปลอดภัยได้

นอกจากนี้บริษัทแจ้งต่อ ออส.ว่า ในการประมูลบริษัทสามารถตรวจสอบคุณภาพข้าวได้เฉพาะรอบกองเท่านั้น หากหลังจากรับมอบข้าวมาแล้วพบว่า ข้าวที่อยู่บริเวณด้านในของกองมีปัญหาคุณภาพไม่เหมาะสมในการผลิตเส้นไหม ทางบริษัทจะสามารถนำไปจำหน่ายต่อกับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ หรืออุตสาหกรรมอื่นได้หรือไม่ ซึ่งทาง ออส.ให้บริษัททำหนังสือแจ้งมา และแจ้งว่าจะรับพิจารณาเป็นรายกรณีๆ ไป

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์การรับมอบกำหนดว่า หากไม่สามารถนำข้าวไปเข้าสู่กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมตามที่เสนอ ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินค่าปรับในอัตรา 25% ของมูลค่าข้าวที่ไม่ได้นำเข้าสู่กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม และถูกริบหลักทรัพย์ค้ำประกัน รวมถึงถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งและอาญา

ว่าที่ ร.ต.วิวัฒน์ ธนกิจเกษม ตัวแทนบริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า การประมูลครั้งนี้ได้ยื่นเสนอซื้อปลายข้าว 1.2 แสนตัน ราคาเฉลี่ย 6-7 บาท เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ในช่วง 6 เดือนนับจากนี้ เพื่อทดแทนปลายข้าวในตลาดหรือข้าวสาลีนำเข้า ซึ่งมีระดับราคาเพิ่มสูงขึ้น แต่แนวโน้มอาจจะลดลงในช่วงปลายปี

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะต้องขยายระยะเวลาสิ้นสุดในการดำเนินการทำสัญญา จากเดิมภายในวันที่ 23 มีนาคมออกไปก่อน เพราะทาง อคส.แจ้งว่าจะเดินทางเข้าตรวจสอบคลังสินค้าของบริษัทในวันที่ 21 มีนาคม 2559 และยังพบปัญหาที่ขัดข้องเกี่ยวกับระยะเวลาการรับมอบข้าว เพราะเดิมเข้าใจว่าหากคำนวณปริมาณตามนี้จะสามารถขนย้ายออกจากคลังได้ 120 วัน แต่ตามสัญญาให้แยกระหว่างข้าวในคลังของ อคส. และข้าวในคลังของ อ.ต.ก. ซึ่งทำให้มีปริมาณแต่ละสัญญาลดลง ระยะเวลาขนย้ายจะลดลงเหลือ 90 วัน

ดังนั้น จึงต้องทำหนังสือถึงกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อขอความชัดเจนเรื่องนี้ก่อนจะทำสัญญา เพราะหากทำสัญญาไปแล้วขนย้ายไม่ทันตามกำหนดอาจถูกปรับตามสัญญาที่ระบุไว้วันละ 0.2% ของมูลค่าข้าวที่ยังไม่รับมอบ

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

โรงสี-ผู้ส่งออกอ้าง "พาณิชย์" คัดสูตรระบายข้าวสุดซับซ้อน

แหล่งข่าวจากวงการส่งออกข้าวกล่าวว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้เชิญตัวแทนผู้ส่งออก และผู้ประกอบการโรงสี ร่วมหารือเพื่อปรับแผนการระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาล เนื่องจากปัญหาการส่งออกข้าวชะลอตัว ประกอบกับการเจรจาขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) ที่ยังไม่สามารถเจรจาได้ทั้งในส่วนของจีน สัญญาที่ 2 ปริมาณ 2 ล้านตันของรัฐบาลประยุทธ์ ซึ่งอาจจะทำให้การส่งออกข้าวในเดือนกุมภาพันธ์ปรับลดลงเหลือเพียง 7-8 ล้านตัน ประกอบกับการถูกตั้งข้อสังเกตถึงการระบายข้าวของรัฐบาลนี้ที่มีความล่าช้า ทั้งที่เกิดปัญหาภัยแล้งผลผลิตหายไปกว่า 50% จนขาดชีพหลายแต่ไม่มี การระบายข้าวออกมา

ในที่ประชุมกรมได้เสนอแนวทางการระบายข้าวรูปแบบใหม่กล่าวว่า เปิดให้มีการประมูลทั่วไปในคลังที่มีส่วนผสมระหว่างข้าวเกรดผ่าน (P) และข้าวเสื่อมคุณภาพเกรด C แต่ให้เสนอราคาแยกชนิดข้าว แต่หากคำนวณมูลค่ารวมทั้งคลังแล้วสูงกว่าก็จะชนะไป ยกตัวอย่างเช่น คลัง ก.มีข้าว 10 ตัน เป็นเกรด P สัดส่วน 20% ข้าวเกรด C สัดส่วน 80% หากมีผู้ส่งออกรายที่ 1 เสนอราคาซื้อข้าวเกรด P ตันละ 8,000 บาท และราคาซื้อข้าวเกรด C ตันละ 3,000 บาท รวมแล้วเสนอราคามูลค่า 110,000 บาท และผู้ส่งออกรายได้ที่ 2 เสนอราคาซื้อข้าวเกรด P ตันละ 9,100 บาท และราคาซื้อข้าวเกรด C ตันละ 2,000 บาท รวมแล้วเสนอราคามูลค่า 111,000 ตัน รายที่ 2 ที่เสนอราคาสูงกว่าจะชนะประมูลไป จากนั้นผู้ชนะการประมูลจะต้องเสนอแผนการขนย้ายข้าวเกรด C เพื่อไปใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจกับสังคมว่าข้าวดังกล่าวจะไม่หมุนกลับมาขายในระบบอีก

"ที่ประชุมยังไม่ได้สรุปเห็นชอบในแนวทางดังกล่าว เพราะแนวทางของกรมซึ่งเป็นแนวทางค่อนข้างยุ่งยาก และซับซ้อน เช่น ต้องเสนอราคาของข้าว 2 เกรด และต้องบอกว่าจะไปทำอะไรที่ไหน ซึ่งทางฝ่ายผู้ส่งออกเสนอให้

รัฐบาลผลักดันการส่งออกแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) ในกลุ่มประเทศต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น ในแอฟริกาบางประเทศ และกระจายมาให้กับผู้ส่งออกปรับปรุงสมบัติ"

ขณะที่กลุ่มโรงสีเสนอให้รัฐบาลเร่งระบายปลายข้าวในสต็อก 2 ล้านตันในช่วงนี้ โดยทยอยระบายลอตละ 5 แสนตัน 4 ครั้ง เพื่อทดแทนการนำเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศเข้ามามากที่สุดเป็นประวัติการณ์ ปี 2558 นำเข้า 4.5 ล้านตัน เพิ่มจากปี 2557 ที่นำเข้าเพียง 1.5 ล้านตัน และในเดือนมกราคม 2559 ยังมีการนำเข้า 490,000 ล้านตัน ซึ่งระดับราคานำเข้าก็โลกรัมละ 8 บาท เทียบกับราคาปลายข้าว 7-8 บาท ซึ่งหากไม่ระบายสต็อกปลายข้าวจะถือเป็นการเสียโอกาสอย่างมาก ส่วนการระบายข้าวเกรด P ผสมเกรดอื่น ๆ นั้น ควรเปิดให้มีการประมูลทั่วไปให้ผู้ประกอบการคัดเลือกข้าวเองโดยไม่ต้องแสดงหลักฐานการขนย้ายข้าว

แหล่งข่าวจากวงการโรงสีเปิดเผยว่า หลังสถานการณ์ปัญหาการผิมนัดชำระหนี้ค่าข้าวของบริษัท ลัคกี้ ซีเรียลส์ จำกัด จนทำให้ต้องตั้งโต๊ะเจรจากับโรงสีเจ้าหนี้ เริ่มส่อเค้าบานปลาย โดยมีโรงสีให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ปรากฏชื่อบริษัท รอยัล ริชชีไรซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการโรงสีข้าวใน จ.พิจิตร ซึ่งอยู่ระหว่างเจรจาเรื่องผ่อนผันการชำระหนี้กับกลุ่มโรงสี และยังมีผู้ส่งออกข้าวขนาดเล็กและขนาดกลางเริ่มประสบปัญหาคล้ายกัน โดยคาดว่ามูลค่าความเสียหาย 1,000 ล้านบาทแล้ว ทำให้ห่วงเกรงว่าโรงสีจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงในการออกสินเชื่อของสถาบันการเงิน และเริ่มขาดสภาพคล่อง

ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจได้โทรศัพท์ติดต่อสอบถามไปยังนายวรพล ดาราพงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ ซึ่งไม่ได้รับสาย และได้รับการปฏิเสธการไม่ให้สัมภาษณ์

แหล่งข่าวจากกลุ่มผู้ส่งออกข้าวยอมรับว่า ขณะนี้การส่งออกข้าวในส่วนของตลาดแอฟริกาเริ่มมีปัญหา มีหลายรายประสบปัญหาลูกค้าผิมนัดชำระหนี้ เพราะลูกค้าตลาดแอฟริกาไม่สามารถหาเงินดอลลาร์มาชำระค่าข้าวได้ จึงต้องยอมเจรจาต่อรองลดราคาขายหลังจากที่เซ็นสัญญาไปแล้ว และต้องเลือกเฟ้นลูกค้าที่มีความน่าเชื่อถือจริงๆ เพื่อเปิด L/C สัญญาซื้อขาย

"ขณะนี้ไม่สามารถประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละรายได้ แต่หากผู้ส่งออกรายใดสายป่านไม่ยาวพอ อาจต้องรับแรงกดดันอย่างหนักในช่วงครึ่งปีนับจากนี้ ถ้ากระตุกไม่แข็งพออาจไม่รอด ซึ่งผลกระทบจากตลาดแอฟริกาอาจทำให้การระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลสะดุดได้"

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

~~~~~

## **เวียดนาม**

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-15 มี.ค. 2559 มีจำนวน 253,795 ตัน มูลค่า 96.317 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 120% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 111% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 115,369 ตัน มูลค่า 45.648 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) ขณะที่การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 มี.ค. -15 มี.ค. 2559 มีจำนวน 1.11 ล้านตัน มูลค่า 444.151 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 107% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 88% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 536,571 ตัน มูลค่า 236.188 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

เลขาธิการสมาคมอาหารของเวียดนาม ระบุว่า การส่งออกข้าวในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปีนี้มีเวียดนามมีสัญญาส่งมอบแบบรัฐบาลต่อรัฐที่ทำได้เมื่อปีที่แล้วเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะข้าวขาวในปีนี้มีส่งออกเพิ่มขึ้นกว่า 5 เท่าตัว ขณะที่ข้าวเหนียวก็ส่งออกเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะ

ตลาดจีนที่มีความต้องการเป็นจำนวนมาก เช่นเดียวกับข้าวหอมที่ทั้งตลาดจีนและแอฟริกามีการนำเข้าปริมาณมากเช่นกัน ทั้งนี้ สมาคมฯ คาดว่าในช่วงไตรมาสแรกจะมีการส่งออกข้าวประมาณ 1.3 ล้านตัน ขณะที่สัญญาส่งมอบข้าวในไตรมาสแรกนี้มีประมาณ 1.4 ล้านตัน

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาขยับสูงขึ้นใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน เนื่องจากมีความต้องการข้าวเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจากประเทศจีน อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ประกอบกับตลาดยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับคาดการณ์ที่ว่าผลผลิตบางส่วนได้รับความเสียหายจากภาวะแห้งแล้งและสภาวะน้ำเค็มรุกเข้าพื้นที่การเกษตร

โดยในขณะนี้ราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 375-385 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB Saigon Port) เพิ่มขึ้นจากระดับ 370-375 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา (โดยเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2558 ราคาข้าวขาว 5% เคยขึ้นไปแตะระดับสูงสุดที่ 385 เหรียญสหรัฐต่อตัน) อย่างไรก็ตามราคาในช่วงนี้เป็นราคาขึ้นนำตลาดเท่านั้น แต่ยังไม่มีการซื้อขายแต่อย่างใด ขณะที่ตลาดจีนกำลังเร่งซื้อข้าวทุกชนิดทั้งข้าวขาวและข้าวหอม แต่เกษตรกรมักจะขายให้ครวละมาก ๆ

มีรายงานว่า โฆษกกระทรวงต่างประเทศเวียดนามเผยว่า กำลังหารืออย่างแข็งขันกับจีนและประเทศริมแม่น้ำโขงเรื่องสร้างหลักประกันการใช้น้ำในแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน โดยขอให้จีนเพิ่มการปล่อยน้ำจากเขื่อนจินหงในมณฑลยูนนานลงมายังปลายน้ำในแม่น้ำโขง เพื่อบรรเทาภาวะแห้งแล้งและน้ำเค็มหนุนแทรกในหลายจังหวัดแถบดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ทางตอนใต้ของเวียดนาม สถานทูตเวียดนามในจีนแจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม จนถึงวันที่ 10 เมษายน จีนจะเพิ่มการปล่อยน้ำจากเขื่อนจินหงจาก 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,190 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โฆษกกระทรวงต่างประเทศเวียดนามกล่าวว่า ก่อนการส่งคำขอตกลงว่า เจ้าหน้าที่เวียดนามได้พยายามอย่างเต็มที่จนได้แผนรายละเอียดการบรรเทาภาวะแห้งแล้งในหลายจังหวัดบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง นอกจากนี้ยังได้หารืออย่างแข็งขันกับจีนและหลายประเทศริมแม่น้ำโขงเพื่อสร้างหลักประกันเรื่องการใช้ทรัพยากรน้ำในน้ำโขงอย่างยั่งยืน สื่อเวียดนามรายงานว่าภาวะแห้งแล้งขณะนี้ทำให้น้ำข้าวบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเสียหายแล้ว 1 ไร่ และพื้นที่เพาะปลูกผลไม้ 1.8 ล้านไร่

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

## กัมพูชา

มีรายงานว่า สมาชิกของสหพันธ์ข้าวกัมพูชา (the Cambodian Rice Federation; CRF) กำลังพิจารณาเกี่ยวกับกลไกของการอุดหนุนราคาข้าวสำหรับการส่งออกข้าว โดยเมื่อวันที่ 17 มี.ค. ที่ผ่านมา ในระหว่างการประชุมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์มีการพิจารณาในประเด็นของนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศและเปิดเผยแผนพัฒนาการอุดหนุนด้านราคาสำหรับการส่งออกข้าว โดยคณะทำงานของกระทรวงฯ กำลังพิจารณาใช้งบประมาณ 20-30 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับแผนการนี้ เพื่อที่จะให้การอุดหนุนอุตสาหกรรมข้าวของกัมพูชาเพื่อต่อสู้กับปัญหาการลักลอบนำเข้าข้าวอย่างผิดกฎหมายจากเวียดนาม

ขณะที่สหพันธ์ฯ ได้แนะนำให้มีการกำหนดกลยุทธ์ระยะยาว เพื่อช่วยเหลือผู้ส่งออกและโรงสี และการสร้างความเป็นหุ้นส่วนร่วมกันของระหว่างผู้ส่งออกและโรงสีเพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับการกำหนดราคาส่งออกข้าวของกัมพูชาและให้ผลประโยชน์เกิดกับทุกฝ่ายในกระบวนการส่งออกทั้งผู้ส่งออก โรงสี และเกษตรกร

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)



## มาเลเซีย

หนังสือพิมพ์ the Straits Times รายงานว่าเกษตรกรในรัฐ Kedah และ Perlis ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญของมาเลเซียได้ชะลอการเพาะปลูกข้าวในปีการผลิต 2559 ออกไป เพราะประสบกับภาวะฝนทิ้งช่วง และขาดแคลนน้ำสำหรับการเพาะปลูก สำหรับการเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิตที่แล้วได้เสร็จสิ้นลงแล้วในเดือนมกราคมที่ผ่านมา และตามปกติจะมีการเพาะปลูกข้าวฤดูใหม่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน แต่ในขณะนี้ในหลายพื้นที่ประสบกับภาวะขาดแคลนน้ำสำหรับการเพาะปลูกและหน่วยงานในท้องถิ่นยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้

เมื่อสัปดาห์ก่อนกรมอุตุนิยมวิทยา (the Malaysia Meteorological Department) พยากรณ์ว่าจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าเกณฑ์ในพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญ เช่น Perlis, Kedah, Penang และ Perak ขณะที่อุณหภูมิจะขยับสูงขึ้นประมาณ 0.5-2 องศาเซลเซียส ไปจนถึงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนของปีนี้

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2015/16 (ม.ค.-ธ.ค.) คาดว่ามาเลเซียจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 1.8 ล้านตัน และคาดว่าจะมีการนำเข้าข้าวประมาณ 1.02 ล้านตันข้าวสาร เพื่อให้เพียงพอความต้องการบริโภคข้าวในปี 2015/16 ที่คาดว่าจะมีประมาณ 2.82 ล้านตัน เพราะมีการอพยพเข้ามาของแรงงานต่างชาติ ซึ่งเมื่อเดือน ก.พ. ที่ผ่านมารัฐบาลประกาศถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการรับแรงงานจากบังคลาเทศเข้ามาประมาณ 1.5 ล้านคน

ในปัจจุบัน รัฐบาลได้ให้การอุดหนุนการผลิตข้าวโดยการสนับสนุนด้านเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าว และในปัจจุบันนี้รัฐบาลได้ให้การอุดหนุนด้านราคาข้าวเปลือก (the support price for paddy) ที่ราคา 1,200 ริงกิตต่อตัน หรือประมาณ 331 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยจะอุดหนุนเฉพาะข้าวเกรด 15% (ST15-grade rice (15 percent broken)) เท่านั้น

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่า ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมาระหว่างนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 51,800 ตัน ลดลง 6.5% เมื่อเทียบกับปริมาณ 55,400 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 31,100 ตัน ลดลง 13.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ประกอบด้วยข้าวขาว 1,200 ตัน ข้าวหอม 27,300 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 2,600 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 60.1% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (ลดลง 7.8% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 65.2%) รองลงมาคือเวียดนามประมาณ 14,000 ตัน ลดลง 2.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (ประกอบด้วยข้าวหอม 12,800 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 1,200 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 27.1%) จีนประมาณ 3,400 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 6.15%) ออสเตรเลียประมาณ 1,600 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 3.1%) กัมพูชาประมาณ 600 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.1%) และประเทศอื่นๆ รวม 1,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.9%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นนั้น ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2559 มีปริมาณ 2,272 ตัน โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 1,796 ตัน จีนจำนวน 258 ตัน สหรัฐจำนวน 143 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือน ก.พ. 2559 ทั้งหมดรวม 12,900 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock) อีกจำนวน 13,800 ตัน

ทั้งนี้ ในปี 2558 ที่ผ่านมา ฮองกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 314,800 ตัน ลดลง 1.56 % เมื่อเทียบกับปริมาณ 319,800 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 174,600 ตัน เพิ่มขึ้น 13.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ประกอบด้วยข้าวขาว 11,300 ตัน ข้าวหอม 149,800 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 13,500 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 55.5% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 15.1% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 48.2%) รองลงมาคือเวียดนามประมาณ 101,400 ตัน ลดลง 19.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (ประกอบด้วยข้าวหอม 91,600 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆ รวม 9,800 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 32.2%) จีนประมาณ 20,500 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 6.5%) ออสเตรเลียประมาณ 8,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.5%) กัมพูชาประมาณ 3,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.2%) สหรัฐอเมริกา 900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 0.3%) และประเทศอื่นๆ รวม 5,500 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.8%)

ที่มา สคร. ณ เมืองฮองกง และ Trade and Industry Department

## จีน

ในปีนี้หน่วยงาน COFCO ของจีน ได้ลงนามในสัญญานำเข้าข้าวจากไทย 1 ล้านตัน พร้อมลงนามความร่วมมือโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย - จีนด้วย ซึ่งโครงการความร่วมมือทางรถไฟไทย-จีน เป็นโครงการสำคัญที่สร้างผลประโยชน์ให้กับไทยและจีนโดยเส้นทางรถไฟนี้จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตเศรษฐกิจ ตะวันออกเฉียงเหนือ และส่วนสำคัญในเส้นทางรถไฟ Trans-Asian Railway (TAR) ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าทางบกระหว่างยุโรป-เอเชีย หากเส้นทางรถไฟ Trans-Asian Railway ได้เปิดใช้อย่างกว้างขวาง ซึ่งประเทศไทยเป็นใจกลางการคมนาคมที่สำคัญจะได้รับผลดีโดยตรง มีระยะทางการก่อสร้างรวม 867 กิโลเมตร แบ่งเป็น 4 เส้นทาง ได้แก่ แก่งคอย-กรุงเทพฯ แก่งคอย-มาบตาพุด นครราชสีมา-แก่งคอยและนครราชสีมา-หนองคาย การที่จีนนำเข้าข้าว 1 ล้านตันเป็นการสนับสนุนโครงการรถไฟ และเป็นการดำเนินงานภายใต้นโยบาย “one belt one road” ของรัฐบาลจีน

ทั้งนี้ข้าวไทยมีราคาและรสชาติคล้ายข้าวปลายฤดูของจีน แต่ราคาต่ำกว่ามาก ข้าวปลายฤดูของจีนราคาประมาณ 4,000 หยวนต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวไทยอยู่ที่ประมาณ 2,400 หยวนต่อตัน ข้อตกลงทางการค้าข้าวระหว่างไทย-จีน ทำให้บริษัท COFCO สามารถนำเข้าข้าวที่มีคุณภาพจากไทยมากขึ้น ซึ่งในขณะนี้ COFCO ได้สร้างแบรนด์ข้าวหอมมะลิไทยขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อจำหน่ายข้าวที่นำเข้ามาให้กับผู้บริโภค

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว

## ญี่ปุ่น

มีรายงานว่า ในปัจจุบันแม้ว่าชาวญี่ปุ่นยังคงนิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก แต่ก็มีปริมาณการบริโภคที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากลักษณะการรับประทานอาหารในชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนไป ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นได้ทำการศึกษาพบว่า ในปี 2012 การบริโภคอยู่ที่ 57 กิโลกรัมต่อคน ต่างจากในปี 1962 ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อยู่ที่ 118 กิโลกรัมต่อคน ซึ่งนับว่าลดลงมากถึงครึ่งหนึ่งในช่วงครึ่งศตวรรษ โดยการลดลงเริ่มในช่วงปลายของทศวรรษ 1960 เนื่องจากมีปริมาณข้าวล้นตลาด ดังนั้น ในยุคปี 1970 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกนโยบายลดพื้นที่ปลูกข้าว และสนับสนุนให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆ แทน

บริษัท Shinmei Holding Co., ผู้ค้าส่งข้าวรายใหญ่ของญี่ปุ่นให้ความเห็นว่า ความต้องการข้าวในตลาดจะลดลงอย่างต่อเนื่องจากปริมาณประชากรที่ลดลง และสังคมญี่ปุ่นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสังคม

ญี่ปุ่นต่างพยายามแก้ปัญหาการบริโภคโปรตีนจากเนื้อสัตว์และไขมันมากเกินไป โดยแนะนำให้หันกลับไปเลือกทานอาหารแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมที่ประกอบด้วย ข้าว ซุปเต้าเจี้ยว ปลา ผัก และมันฝรั่ง

ภายใต้ความตกลง TPP คาดการณ์ว่าผู้ผลิตข้าวญี่ปุ่นจะมีความต้องการส่งออกข้าวเพิ่มขึ้น ดังนั้นบริษัทต่างๆจึงมีการวางกลยุทธ์เพื่อขยายการส่งออกข้าวสู่ตลาดเอเชีย เช่น บริษัท Kubota ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องมือการเกษตร ได้ทำการซื้อข้าวจากเกษตรกรซึ่งเป็นลูกค้าบริษัทเพื่อส่งออกตั้งแต่ปี 2012

อย่างไรก็ตามในปี 2016 บริษัทตั้งใจจะระบุเมนูที่เหมาะสมกับข้าวแต่ละพันธุ์ลงในฉลากสินค้า นอกเหนือจากการระบุพันธุ์ข้าวและแหล่งเพาะปลูก นอกจากนี้ยังพยายามที่จะระบุปริมาณสารอาหาร ซึ่งมีความแตกต่างกันตามพันธุ์ข้าว เพื่อเป็นจุดขาย พร้อมกันนี้ยังมีแผนการรับซื้อข้าวจากกลุ่มสหกรณ์การเกษตรญี่ปุ่นให้มากขึ้น เนื่องจากความตกลง TPP จะเป็นโอกาสของการส่งออกของเกษตรกรญี่ปุ่น เช่นเดียวกับบริษัทส่งออกข้าวรายใหญ่ Kitoku Shinryo ที่ได้วางแผนจำหน่ายข้าวที่เก็บเกี่ยวในปี 2015 เพิ่มขึ้น 20% เพื่อขยายสู่ตลาดเวียดนาม ผ่านการส่งข้าวให้กับร้านข้าวปั้นของบริษัทที่นครโฮจิมินห์เนื่องจากข้าวญี่ปุ่นมีราคาสูงเมื่อเทียบกับข้าวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท Kubota มองว่ามีความจำเป็นต้องให้ความร่วมมือกับเกษตรกรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้ได้ 30% เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ทั้งนี้ ความตกลง TPP ทำให้ญี่ปุ่นต้องเตรียมการรับมือกับสินค้าเกษตรจากต่างประเทศที่จะเข้ามาบุกตลาดญี่ปุ่น ดังนั้นเกษตรกรจึงจำเป็นต้องหาโอกาสในการส่งออกสินค้าเกษตรให้เพิ่มขึ้นเพื่อความอยู่รอด โดยมุ่งเน้นตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่บริโภคข้าวเป็นหลัก ผ่านกระแส Cool Japan ที่ปลูกกระแสความนิยมในการรับประทานอาหารญี่ปุ่น

*ที่มา สคร. โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น*

### ซาอุดีอาระเบีย

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดว่า ในปีการตลาด 2015/16 (ม.ค.-ธ.ค.) ประเทศซาอุดีอาระเบียจะนำเข้าข้าวประมาณ 1.48 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.42 ล้านตัน ในปีการตลาด 2014/15 เนื่องจากมีการขยายตัวของจำนวนประชากรและการเพิ่มขึ้นของผู้แสวงบุญที่เดินทางไปยังนครเมกกะ (Makkah) เพื่อเข้าร่วมพิธีฮัจญ์

ทั้งนี้ ในปีการตลาด 2014/15 ซาอุดีอาระเบียนำเข้าข้าวประมาณ 1.42 ล้านตัน โดยนำเข้าจากประเทศอินเดียมากที่สุดโดยนำเข้าจำนวน 1,125,757 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 79% ของการนำเข้าทั้งหมด ตามด้วยสหรัฐฯจำนวน 116,985 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 8% ของการนำเข้าทั้งหมด ปากีสถานจำนวน 78,500 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 6% ของการนำเข้าทั้งหมด ไทยจำนวน 69,342 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 4% ของการนำเข้าทั้งหมด ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้อินเดียครองตลาดนี้เนื่องจากอินเดียมีชนิดข้าวหลายหลายแบบและคุณภาพแตกต่างกันตามความต้องการของผู้บริโภคทำให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม สำหรับในปีการตลาด 2016/17 นั้น คาดว่าซาอุดีอาระเบียจะนำเข้าประมาณ 1.53

ทางด้านความต้องการบริโภคข้าวนั้น ในปีการตลาด 2015/16 นั้น คาดว่าซาอุดีอาระเบียจะมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 1.45 ล้านตันเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.39 ล้านตัน ในปีการตลาด 2014/15

*ที่มา Oryza.com*

## ไนจีเรีย

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงอาบูจา รายงานว่า Dr. Akechukwu Enelema รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน ได้ออกมาเรียกร้องในระหว่างพิธีเปิดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม ณ เมืองลากอส ประเทศไนจีเรีย ให้ประชาชนและผู้ประกอบการเน้นการใช้ของที่ผลิตในประเทศ เพื่อเป็นการประหยัดเงินตราต่างประเทศ พร้อมทั้งได้กล่าวว่า รัฐบาลไนจีเรีย มีแผนการปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยการสร้างสิ่งแวดลอมที่เอื้ออำนวยต่อการผลิตสินค้าที่หลากหลายเพื่อการบริโภคทั้งในประเทศ และการส่งออก

การออกมาเรียกร้องและเริ่มแคมเปญดังกล่าว เนื่องจาก ไนจีเรียขาดแคลนเงินตราต่างประเทศอย่างหนัก จากราคาน้ำมันดิบที่ถูกลง ทำให้มีเงินตราต่างประเทศหมุนเวียนไม่เพียงพอต่อการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคของภาคเอกชน จนธนาคารกลางไนจีเรียต้องออกประกาศห้ามผู้นำเข้าสินค้าจำนวน 41 รายการ แลกซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อชำระสินค้า เพื่อรักษาเงินทุนสำรองของประเทศ

อย่างไรก็ตาม ไนจีเรียยังคงไม่สามารถผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค และวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมได้เพียงพอต่อความต้องการทั้งปริมาณและคุณภาพ สถานการณ์เช่นนี้ จะส่งผลให้เกิดการลักลอบนำเข้าสินค้าตามแนวชายแดนของประเทศเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะผลักดันราคาสินค้าต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นมาก และเกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรงในอนาคตอันใกล้

สำหรับสินค้าจากประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบบ้าง โดยเฉพาะข้าว อาหารกระป๋อง เครื่องดื่ม และเครื่องสำอาง โดยเกิดจากมาตรการของธนาคารกลางไนจีเรียที่ห้ามผู้นำเข้าแลกเงินเพื่อชำระสินค้า (ไม่ได้เกิดจากการแข่งขันของสินค้าที่ผลิตในประเทศไนจีเรีย) แต่ความต้องการสินค้าไทยเหล่านี้ยังคงมีอยู่ เนื่องจากเป็นสินค้าที่ไนจีเรียยังไม่สามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการบริโภค ผู้นำเข้าจึงแก้ปัญหาโดยการโอนเงินชำระค่าสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านของไนจีเรีย ซึ่งทำให้มีต้นทุนเพิ่มและขาดความสะดวก จึงอาจทำให้มูลค่าการส่งออกสินค้าเหล่านี้ไปไนจีเรียลดลงบ้างในปี 2559

สำนักงานสถิติแห่งชาติไนจีเรีย รายงานตัวเลขเงินเฟ้อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เพิ่มขึ้นถึง 11.4% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว โดยหมวดสินค้าที่เพิ่มขึ้นสูง คือ หมวดอาหาร เพิ่มขึ้นถึง 11.3%

เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นมากขนาดนี้ เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลไนจีเรียในการใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อลดการนำเข้าและสงวนเงินตราต่างประเทศ โดยเฉพาะการห้ามผู้นำเข้าสินค้าอาหารและเครื่องดื่มแลกเงินตราต่างประเทศจากสถาบันการเงินที่เป็นทางการ เพื่อชำระค่าสินค้า ทำให้ผู้นำเข้าต้องไปแลกเงินตราต่างประเทศจากตลาดมืด หรือจากประเทศใกล้เคียงเพื่อชำระสินค้า ทำให้ต้นทุนสินค้านำเข้าเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 20-30%

ราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อการค้าส่งออกสินค้าข้าว ผักผลไม้กระป๋อง และนมถั่วเหลืองจากไทยในระยะเวลาดังกล่าว เนื่องจากกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง และระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น เพราะไม่แน่ใจว่าประเทศจะรอดพ้นภาวะวิกฤติที่เกิดจากราคาน้ำมันดิบตกต่ำหรือไม่

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงอาบูจา

## สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2015/16 (1 ก.ย.-31 ส.ค.) มีแนวโน้มการนำเข้าเพิ่มมากขึ้น โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2558-8 มี.ค. 2559 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าวแล้วประมาณ 656,430 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 19% เมื่อเทียบกับจำนวน 553,797 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา



โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 51,568 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 8% เมื่อเทียบกับจำนวน 47,831 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้าประมาณ 604,862 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 20% เมื่อเทียบกับจำนวน 505,966 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรยังคงเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2558-8 มี.ค. 2559 ที่ผ่านมามีการนำเข้าประมาณ 149,520 ตัน ตามด้วยฝรั่งเศสจำนวน 112,018 ตัน เนเธอร์แลนด์ 77,329 ตัน โปแลนด์ 48,467 ตัน อิตาลี 48,107 ตัน เยอรมนี 51,748 ตัน และประเทศอื่นๆในกลุ่ม 169,241 ตัน ในปีการผลิต 2014/15 (ก.ย.-ส.ค.) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าวประมาณ 1.143 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.013 ล้านตัน ในปีการผลิต 2013/14

ทางด้านการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การส่งออกข้าวในปีการผลิต 2015/16 (1 ก.ย.-31 ส.ค.) โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2558-8 มี.ค. 2559 มีการส่งออกประมาณ 119,116 ตัน ลดลง 18% เมื่อเทียบกับจำนวน 145,713 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 99,173 ตัน ลดลงประมาณ 21% เมื่อเทียบกับจำนวน 125,303 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกประมาณ 19,943 ตัน ลดลงประมาณ 5% เมื่อเทียบกับจำนวน 20,410 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้นำส่งออกรายใหญ่ที่สุด โดยส่งออกไปแล้ว 63,440 ตัน สเปน 16,504 ตัน กรีซ 14,383 ตัน โปรตุเกส 7,628 ตัน และประเทศอื่นๆประมาณ 17,161 ตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

